



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน โพสต์ทูเดย์	<p>สารเคมีตกค้างสินค้าเกษตร</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ท้าทายกับผู้บริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางรณรงค์และสร้างความเข้าใจมาตรฐานปริมาณสารพิษสูงสุดที่ยอมรับได้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ ก.สาธารณสุข ก.เกษตรและสหกรณ์ และที่ประชุมมีการนำเสนอ 3 ประเด็น คือ 1.ประเทศไทยมีการกำหนดมาตรฐานด้านสารพิษตกค้าง หรือปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ 2.ที่ผ่านมาองค์การภาคประชาสังคมเสนอข่าวความไม่ปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย โดยอ้างว่าตรวจพบค่าสารพิษตกค้างเกินจากมาตรฐาน สร้างความกังวลและความไม่เข้าใจ ให้ผู้บริโภค และ 3.ควรสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภคผ่านสื่อโซเชียลและการจัดสัมมนา ซึ่งที่ผ่านมาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจรับรองสินค้าเกษตรต่างๆ โดยมีหน่วยงานอื่นร่วมตรวจสอบเช่นกัน แต่ผลที่ได้แตกต่างกันทำให้ผู้บริโภคสับสน ดังนั้นต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันในลักษณะประชารัฐ รวมทั้งร่วมกันป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกไปยังผู้บริโภค ส่วนสารเคมีทั้ง 3 ชนิดคือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลิฟอเซต ที่ยังมีข้อถกเถียงกัน ต้องรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายก่อน</p>
มติชน ไทยโพสต์	<p>กัญชา</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รวม.ยุติธรรม เปิดการประชุมวิชาการและปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาทางการแพทย์เพื่อการพัฒนาประเทศ" จัดโดย อภ. ร่วมกับหน่วยงานวิจัย และกล่าวว่า ประเทศไทยมีพืชยาเสพติดหลายตัวที่มีประโยชน์ เช่น กัญชงและกัญชา ซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์รัฐบาลพร้อมสนับสนุน แต่ต้องมีการศึกษาวิจัยตามหลักวิชาการ ให้ได้องค์ความรู้ เกิดเป็นเทคโนโลยี นำสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยเรื่องกัญชา หากมีการศึกษาวิจัยทางวิชาการสำเร็จน่าจะช่วยลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้ แต่ต้องวางแผนเป็นขั้นตอน ได้แก่ 1.มาตรการการวิจัย 2.มาตรการควบคุมตั้งแต่พื้นที่ปลูก การเก็บไปวิจัย การทำวิจัยในห้องแล็บ และ 3.มาตรการทางกฎหมาย ที่อยู่ระหว่างการปรับแก้ในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อรองรับการรศึกษาวิจัย และต้องหาแนวทางป้องกันการนำไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดอื่นๆ ด้วย</p> <p>ด้าน นพ.สมนึก ศิริพานทอง กรรมการสมาคมเซลล์บำบัดไทย กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลทางสื่อโซเชียลว่าคลินิกของ ตนใช้น้ำมันกัญชารักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ว่า ที่คลินิกไม่มีการจำหน่ายน้ำมันกัญชา ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีการใช้กัญชารักษาโรคตนเอง ซึ่งกลุ่มนี้เคยทำหน้าที่ถึงสำนักนายกฯ เพื่อขออนุญาตใช้ แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก ออย.</p> <p>ด้าน นพ.สุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้นำกัญชาหรือน้ำมันกัญชามาใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง เพราะเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ผู้นำเข้า ผลิต หรือส่งออกจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000-1,500,000 บาท หากครอบครองจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ออย. จะตรวจสอบกรณีการใช้น้ำมันกัญชาให้แน่ชัดว่ามีที่มาจากแหล่งใด</p>
เดลินิวส์ ไทยรัฐ	<p>สมุนไพรหอมแสง</p> <p>-เสนอข่าว หลังทราบข่าวกรมการแพทย์แผนไทยฯ รับรองหอมแสงเป็นหอมพื้นบ้าน ประชาชนได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวันเพื่อเข้าคิวรับยาโรคมะเร็งในรอบต่อไปเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ 4 ก.พ. 61 ถึง 8 ก.พ. 61 มีจำนวนกว่า 5,000 คน โดยนายแสงชัย กล่าวว่า ยังพูดอะไรไม่ได้เพราะยังไม่เห็นใบรับรอง และตนทำในจำนวนจำกัด หากแพทย์แผนไทยมีงบฯ ก็แบ่งกันไปทำแจก จะได้เห็นอย่างน้อยลง ส่วนกรณีที่มีกลุ่มรังสีแพทย์วิพากษ์วิจารณ์ เรื่องสรรพคุณ ยาสมุนไพร นั้น ผู้ป่วยกินแล้วกินข้าวได้ นอนหลับ สุขภาพดี ค่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เลือดลดลง ซึ่งแพทย์เป็นผู้ตรวจเอง สำหรับเรื่องการลงบันทึกประจำวัน เป็นลักษณะเดียวกันกับที่แพทย์ให้เซ็นชื่อก่อนผ่าตัดเพื่อป้องกันตัวเอง</p> <p>นางอาทิตย์ ทุมกิง อายุ 54 ปี ญาติผู้ป่วยรายหนึ่ง กล่าวว่า เดินทางมาจาก จ.นครพนม ผู้ป่วยเป็นมะเร็งตับแพทย์รักษาไม่ได้ให้กลับบ้าน รู้สึกดีใจที่หมอแสงได้รับอนุญาตให้เป็นหมอพื้นบ้านแล้ว เป็นความหวังของผู้ป่วยขั้นสุดท้าย</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐสัปดาห์ วิจารณ์</p> <p>ไทยโพสต์</p>	<p>มลพิษทางอากาศใน กทม.</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กทม. ตรวจวัดได้ระหว่าง 69-94 มคก./ลบ.ม. เกินเกณฑ์มาตรฐาน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณเขตบางนา เขตวังทองหลาง ริมถนนอินทรพิทักษ์ ริมถนนพระราม 4 และริมถนนลาดพร้าว โดยปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น</p> <p>ขณะเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่ กทม. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส ความชื้น 88% ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ฝุ่นละอองในบรรยากาศสะสมเพิ่มขึ้นได้ ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด หากจำเป็นต้องออกจากอาคาร ควรใส่หน้ากากอนามัย หากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ รวมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกำกับดูแลกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยลดความรุนแรงของสถานการณ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองได้เฝ้าระวังสถานการณ์มลพิษจากฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการด้านสุขภาพที่อาจเกี่ยวข้อง ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล พบว่าเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานการเจ็บป่วยของประชาชนที่เป็นผลกระทบจากฝุ่นขนาดเล็ก หรือพบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ขอให้ประชาชนติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง</p> <p>แนะนำประชาชนกลุ่มเสี่ยงต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ถุงลมโป่งพอง โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว รวมถึงผู้ป่วยโรคเยื่อปอดอักเสบและโรคผิวหนัง</p>
<p>สยามรัฐ ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีรายงานเด็กเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ภาคใต้ ว่า ได้สั่งการให้สคร .11 นครศรีธรรมราชส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ร่วมกับสสจ.สุราษฎร์ธานีและหน่วยงานสาธารณสุข สุขในพื้นที่ สอบสวนและควบคุมโรค ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยันอีกครั้ง โดยข้อมูลสำนักโรคบาดวิทยา ตั้งแต่ 1-29 ม.ค. 2561 พบผู้ป่วยแล้ว 1,279 ราย ขอให้ประชาชนช่วยกันดำเนินมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>เปิดศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย รอง ผวจ. อุบลราชธานี เปิดประชุมวิชาการศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 10 “Kick off NOC for TB Region 10th” ประจำปี 2561 ณ จ.อุบลราชธานี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและประสานความร่วมมือด้านวัณโรคใน 5 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร มีเป้าหมายลดวัณโรคลงร้อยละ 12.5 ต่อปี</p>
<p>มติชน</p>	<p>จัดฟันแฟชั่น</p> <p>-เสนอข่าว มีการแชร์ข้อมูลจากเพจ “Drama-addict” กรณีทันตแพทย์ชื่อ “อมฤต ชัยบุตร” โพสต์ว่าลูกศิษย์ส่งผู้ป่วยมาให้เนื่องจากเป็นรอยที่รักษาค่อนข้างยาก มีฟันหน้าทับซ้อนกัน ฟันด้านข้างเกและเอียงมาก สาเหตุจากผู้ป่วยไปจัดฟันแฟชั่นมา 7 เดือน</p> <p>ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทย์สภา คนที่ 2 กล่าวว่า การจัดฟันแฟชั่นเสี่ยงทำให้เกิดปัญหาฟันซ้อนทับได้ แต่จะต้องจัดฟันแฟชั่นประมาณ 3-4 ปี</p> <p>ด้าน นพ.ธงชัย กิรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส . กล่าวว่า การจัดฟันแฟชั่นหากเป็นการไปจัดฟันตามบ้าน ตามสถานที่ต่าง ๆ ถือว่าเป็นคลินิกเถื่อน และผู้ดำเนินการก็เข้าข่ายหมอเถื่อน มีค วามผิดทั้งเรื่องสถานที่และบุคคล ตามพ .ร.บ.สถานพยาบาล พ .ศ.2541 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากประชาชนพบเบาะแส สามารถแจ้งได้ที่เฟซบุ๊ก “มือปราบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สถานพยาบาลเอกชน"
ทีวีช่อง NBT	<p>ประชุมป้องกันการบาดเจ็บ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการ รมว .สธ. เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สธ . สพฉ. สสส. ในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 โดยมีผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติ นับเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนทางวิชาการ ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความปลอดภัย ทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาทั้งในเชิงนโยบายและเชิงสาธารณะ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>โรคข้อเข่าอักเสบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคข้อเข่าอักเสบ หรือ Jumper Knee เป็นโรคที่พบบ่อยในคนทั่วไป เพราะกิจวัตรประจำวันไม่จำเป็นต้องกระโดดหรือวิ่งด้วยความเร็วสูง แต่พบบ่อยในกลุ่มนักกีฬา เช่น นักกีฬากระโดดสูง นักบาสเกตบอล เพราะกิจกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดการกระชากของเส้นเอ็นใต้กระดูกสะบ้าจากการหดตัวของกล้ามเนื้อต้นขาอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทำให้เส้นเอ็นเกิดการฉีกขาด การป้องกันทำได้โดยหลีกเลี่ยงการวิ่งที่ต้องกระโดด เลี่ยงพื้นแข็ง เพื่อลดแรงกระแทกกระดูกที่ข้อเข่า และควรบริหารกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงอยู่เสมอ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>หนังสือเอกลักษณ์ทางเภสัชเวท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ศึกษาตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรอ้างอิง ที่ได้จากพืชที่ตรวจระบุชนิดถูกต้องแล้วตามหลักอนุกรมวิธานพืช โดยใช้ในการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานทางเภสัชเวทในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย เพื่อใช้เป็น ตำรายาอ้างอิงทางกฎหมาย ทั้งผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งการผลิตยาเพื่อใช้ในประเทศ เพิ่มมูลค่าการส่งออก และลดปัญหาการปลอมปนหรือการใช้สมุนไพรผิดชนิด ซึ่งส่งผลต่อการรักษาได้</p>
กรมประชาสัมพันธ์ บางกอกทูเดย์	<p>ปัญหาสุขภาพจิต</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในการเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ว่า ตัวแปรสำคัญ 5 ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น ได้แก่ 1.การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 2.การใช้สื่อโซเชียลมากขึ้น 3.การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 4.ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติจากธรรมชาติ และ 5.คนไทยมีพฤติกรรมเสพติดเพิ่มขึ้น โดยเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพจิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นให้ประชาชนไทยมีปัญญา อารมณ์ดี มีความสุข อยู่ในสังคมอย่างทรงคุณค่า ในปี 2561 เน้นยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ชุมชน ตำบลทั่วประเทศ</p>
ไทยโพสต์	<p>ฟรีเซนต์อร์รณรงค์งดเหล้า</p> <p>-เสนอข่าว มังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร และกระแต อาร์สยาม ได้รับคัดเลือกจากกรมควบคุมโรค ให้เป็นฟรีเซนต์อร์รณรงค์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานแถลงข่าวรณรงค์ 1 ทศวรรษ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551</p>
มติชน	<p>โรต้าไวรัสพื้นที่ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว ปีนี้มีอากาศหนาวยาวนานกว่าหลายปีที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่กทม.ตรวจพบเชื้อไวรัสโรต้าจากอุจจาระตามสถานพยาบาลต่างๆ มากขึ้น เดือน ธ.ค. 2560 มีผู้ป่วย อุจจาระร่วง 9,433 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปี 2559 ที่มีผู้ป่วย 6,610 รายนอกจากนี้ ยังพบไวรัสโนโรเพิ่มขึ้นอีกด้วย</p>
มติชน	<p>ปัญหาบ่อขยะ จ.นนทบุรี</p> <p>-เสนอข่าว ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านอักษรา หมู่ 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พื้นที่ประมาณ 4 ไร่ อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของกองขยะและแมลงวัน</p> <p>นายชลธิ์ ยังตรง รองผู้ว่าฯ นนทบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ อบต. อ้อมเกร็ด ทหาร เจ้าหน้าที่สสจ.นนทบุรี และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมจังหวัด พบนายชินกร ถินขาว อายุ 48 ปี เป็นเจ้าของสถานที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และไม่มี การขออนุญาต ซึ่งอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายการดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามพ .ร.บ. ด้านสาธารณสุข และพ.ร.บ.การถมดิน จึงสั่งการให้หยุดดำเนินการและให้ไปขออนุญาตให้ถูกต้องก่อน
เดลินิวส์	<p>โฆษณาเครื่องต้มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่พร้อมด้วย นายวันชัย พูลช่วย เลขานุการเครือข่ายเฟียร์ะวังธุรกิจสุราและกลุ่มเยาวชน นำหลักฐานการทำผิดกฎหมาย กรณีปรากฏป้ายโฆษณาเครื่องต้มแอลกอฮอล์ทั้งบิลบอร์ดขนาดใหญ่ ป้ายโฆษณาบนผนังตึกสูง รวมถึงป้าย ตู้ไฟตามร้านเหล้าผับบาร์ต่างๆ ที่ใช้ตราสัญลักษณ์ของเครื่องต้มแอลกอฮอล์ รวมถึงตราสัญลักษณ์ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องหมายของเครื่องต้มแอลกอฮอล์ เข้าร้องเรียน ต่อผู้ว่าฯ กทม. ให้ความคุ้มครองโฆษณาเครื่องต้มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กทม. ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องต้มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พร้อมขอให้ตรวจสอบว่าป้ายดังกล่าวได้ขออนุญาตจากกทม.หรือไม่ โดยให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเรียกร้องผ่านไปยังผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องต้มแอลกอฮอล์ให้เคารพกฎหมายและหยุดหา ช่องทางโฆษณาหลบเลี่ยงกฎหมาย</p>
มติชน	<p>ผลสำรวจความเครียด</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ ม.อัสสัมชัญ (เอยูโพล) เผยผลสำรวจดัชนีความเครียดของคนไทย ไตรมาส 4 โดยสุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา 2,054 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 13-31 ม.ค. 2561 พบทุกวัยมีความเครียด ร้อยละ 87.34 โดย Gen Y (อายุ 25-35 ปี) มีความเครียดมากที่สุด ร้อยละ 90.16 เรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน สิ่งแวดล้อม และการงาน Gen Z (อายุ 15-18 ปี) เครียดร้อยละ 88.67 เรื่องการเรียน ครอบครัว และเศรษฐกิจ/การเงิน Gen M (อายุ 19-24 ปี) เครียดร้อยละ 88.02 เรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน สิ่งแวดล้อม และการงาน Gen B (อายุ 51-69 ปี) ร้อยละ 86.82 เรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และ 5.Gen X (อายุ 36-50 ปี) ร้อยละ 85.34 เรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน สุขภาพ และการงาน ส่วนปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียด คือ สินค้าราคาแพง หนี้สิน/รายรับไม่พอกับรายจ่าย การแบ่งพรรคแบ่งพวก ความไม่ซื่อสัตย์สุจริตของนักการเมือง และการจราจร โดยปัญหาดังกล่าวส่งผลทำให้ประชาชนเกิดความ รู้สึกเบื่อหน่าย ไม่มีความสุขและรู้สึกหมดกำลังใจ</p>
มติชน	<p>จ.หนองบัวลำภูแก้ปัญหาสารเคมี</p> <p>-เสนอข่าว นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ. .หนองบัวลำภู นำร่องตำบลบุญทัน ขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการลด ละ เลิกการใช้สารเคมี ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนที่จะขยายรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินงานครอบคลุมทั้งจังหวัดภายในปี 2561</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch